

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGÂN SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Ngân Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Văn bản số 09/HĐND-VP ngày 29/01/2021 của HĐND huyện về việc đề nghị xem xét, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện Ngân Sơn báo cáo kết quả trả lời cử tri như sau:

1. Xã Thượng Ân (02 ý kiến):

1.1. Cử tri Lý Quốc Văn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Ân: Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thôn đặc biệt khó khăn của UBND huyện triển khai tại thôn Phiêng Khít từ năm 2018 - 2020, qua tổng kết được đánh giá là hiệu quả, thành công. Để góp phần giảm nghèo bền vững, nhân dân địa phương đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, đầu tư các Đề án tương tự đối với các thôn vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn xã.

Trả lời: Trên cơ sở hiệu quả của “Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thôn Phiêng Khít (thôn đặc biệt khó khăn), xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020”. UBND huyện đã có chủ trương tiếp tục xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội thôn đặc biệt khó khăn tại xã Bằng Vân, xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của huyện. Hiện nay Phòng chuyên môn huyện đã phối hợp với xã Bằng Vân triển khai khảo sát, lựa chọn thôn xây dựng Đề án.

Việc xây dựng Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thôn đặc biệt khó khăn là để làm điểm cho các thôn học tập các mô hình, nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại các xã. Do nguồn ngân sách của huyện hạn hẹp không thể thực hiện đầu tư cho từng thôn trên một địa bàn, đề nghị UBND xã cần nhân rộng các nội dung triển khai có hiệu quả của Đề án thôn Phiêng Khít thực hiện tại các thôn đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn, sử dụng lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ PTSX của các Chương trình MTQG trên địa bàn để thực hiện.

1.2. Cử tri Bàn Văn Thiên - thôn Khuổi Slặt và cử tri Lý Phú Huy - thôn Hang Slậu xã Thượng Ân: Trong thời gian qua, một số công dân (Bàn Tồn Lưu, Bàn Văn Yên, Bàn Văn Ngân, Lý Văn Khánh, Lý Văn Trung,...) thuộc hộ nghèo trên địa bàn đi lao động xuất khẩu có vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tuy nhiên không được hưởng mức lãi suất ưu đãi dành

cho hộ nghèo sống trên địa bàn huyện 30a, vì vậy đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời để nhân dân nắm bắt, hiểu rõ chính sách.

Trả lời: Ngày 07/3/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, theo đó huyện Ngân Sơn được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020 và được thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016. Trong đó:

Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tiểu dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Tiểu dự án 4. Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nội dung hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo; hỗ trợ tiền đi lại, cung cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, Visa và lý lịch tư pháp để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Như vậy, trong các nội dung được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ đối với địa bàn huyện Ngân Sơn không có hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

2. Xã Bằng Vân (01 ý kiến):

Cử tri Lý Thị Hương, thôn Nặm Nộc, xã Bằng Vân: Khu xử lý rác thải của xã Bằng Vân hiện tại quá trình xử lý rác thải gây ra mùi khét nồng nặc ảnh hưởng đến những hộ dân sống gần khu vực. Nhân dân đề nghị cấp trên kiểm tra xem xét có hướng xử lý để đảm bảo môi trường không khí trong lành cho dân.

Trả lời: Lò xử lý rác sinh hoạt tại xã Bằng Vân được đưa vào vận hành từ tháng 4/2020 giải quyết tình trạng ô nhiễm tại điểm tập kết rác thải xã Bằng Vân, trong quá trình vận hành lò hoạt động hiệu quả, việc phản ánh của cử tri UBND huyện sẽ tiếp thu và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét để khắc phục nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

3. Xã Vân Tùng (01 ý kiến):

Cử tri Hà Trọng Cường, Khu I, xã Vân Tùng: Công trình thi công Đường từ Trạm cây xăng lên Trạm Khí tượng thủy văn huyện do Ủy ban nhân dân huyện làm Chủ đầu tư không biết đã thi công xong và nghiệm thu đưa vào sử

dụng chưa?, hiện tại phân mặt đường đã giải xong nhựa, tuy nhiên đã xuất hiện thấy hiện tượng nhiều chỗ bị bong như vậy có đảm bảo không?. Hiện nay vật liệu của đơn vị thi công để bừa bãi hai bên lề đường gây mất an toàn giao thông, mất thẩm mỹ, mưa xuống sẽ làm tắc mương nước.... đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.

Trả lời: Công trình bảo trì tuyến đường QL3 – Đài truyền hình, xã Vân Tùng (ý kiến cử tri gọi: Đường từ trạm cây xăng lên Trạm khí tượng thủy văn) được UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn làm chủ đầu tư thực hiện, đến nay công trình đã thi công xây dựng hoàn thành, được nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Công trình sau khi được thi công xong lớp mặt láng nhựa thì có hiện tượng bong bật, dòn nhựa ở một số chỗ trên tuyến đường.

Nguyên nhân: Nguyên tắc thi công mặt đường bằng bê tông nhựa phải đủ nhiệt độ thì nhựa đường mới tan chảy và thẩm thấu xuống các lớp dưới, đối với công trình này trong thời gian thi công đúng vào dịp mùa đông trời lạnh, do đó đã phần nào làm giảm nhiệt độ nóng chảy của nhựa, làm giảm độ thẩm thấu nhựa đường; ngoài ra tuyến đường có độ dốc dọc lớn quá trình thi công phải dùng máy móc có trọng tải để chở vật liệu và để lu lèn vì vậy dẫn đến một số vị trí bị dòn cục bộ.

Sau khi có hiện tượng như trên, Chủ đầu tư đã phối hợp cùng nhà thầu thi công xây dựng khắc phục, thực hiện lu lèn bảo dưỡng mặt đường trong điều kiện thời tiết có nhiệt độ phù hợp để đảm bảo chất lượng, ổn định cho sử dụng lâu dài. Còn về việc vật liệu dư thừa để hai bên lề đường UBND huyện sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư xem xét phối hợp nhà thầu thi công dọn dẹp thu gom trả lại cảnh quan công trình để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười một HĐND huyện, của UBND huyện Ngân Sơn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- LĐVP, CVTH _{Tháo};

Gửi bản giấy:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Chu Thị Huyền